

คำนำ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus Payroll ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 ด้วยทีมงานนักวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนักบัญชีที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา โปรแกรมบัญชี และให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และเป็นบริษัทรุ่นแรกของประเทศไทยที่บุกเบิกพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ “Business Plus” ให้เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับธุรกิจทั่วไปในประเทศและได้มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแนวความคิดของผู้ใช้งานในประเทศให้หันมาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน

สำหรับในส่วนของงานบุคคล ได้มีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงานได้มากขึ้น ปัจจุบันองค์กรเริ่มมีการหาเครื่องมือการทำงานต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทำงานได้ง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็ว พร้อมกับลดงานที่เป็นแบบ Routine ให้น้อยลง เพื่อจะได้มีเวลาไปพัฒนางานส่วนอื่นของฝ่ายบุคคลและพัฒนางานให้มีประโยชน์ในกับองค์กรได้มากขึ้น

โดยงานของฝ่ายบุคคลจะมีส่วนของการทำเงินเดือน ซึ่งทุกเดือนจะต้องทำการพิมพ์รายงานใบจ่ายเงินเดือน และ ส่งพิมพ์เป็นเอกสารให้กับพนักงาน ซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีต้นทุนที่จะต้องซื้อกระดาษใบจ่ายเงินเดือน แล้วถ้ามีจำนวนพนักงานเยอะก็จะใช้เวลาในการพิมพ์นานพอสมควร รวมถึง กรณีติดปัญหาเครื่องพิมพ์ขณะที่กำลังพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน เช่น หมึกหมด , กระดาษติดกัน เป็นต้น ก็จะทำให้เสียเวลาในการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและทันสมัยในการส่งใบจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบ Bplus e-Payslip เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งใบจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานทาง e-Mail ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทางฝ่ายบุคคลไม่ต้องทำการพิมพ์กระดาษจากเครื่อง เพื่อนำส่งให้พนักงาน โดยพนักงานตรวจสอบใบจ่ายเงินเดือนของตนเองจากใน e-Mail ได้ทันที ระบบมีความปลอดภัยและมีความแม่นยำสูง

ซึ่งในการนำระบบ Bplus e-Payslip จะช่วยให้ประโยชน์ในการลดเวลาในการพิมพ์เอกสาร, ลดต้นทุนในการซื้อใบจ่ายเงินเดือนหรือซื้อหมึกพิมพ์รายงาน และ ช่วยลดระยะเวลาในการแจกเอกสารให้กับพนักงานอีกด้วย รวมทั้ง มีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล เพราะในการเปิดใบจ่ายเงินเดือนจะต้องระบุรหัสที่เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล ทำให้มีความปลอดภัยสูง และ ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเงินเดือนรั่วไหลอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะสามารถทำให้ท่านเข้าใจขั้นตอนในการติดตั้งและเข้าใจหลักการทำงานของระบบ พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากท่านมีข้อเสนอแนะทางคณะผู้จัดทำยินดีพร้อมรับเพื่อปรับปรุงและดำเนินการต่อไป

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
ฝ่ายบริการหลังการขาย